

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại học Huế nhận được Công văn số 6759/UBND-CT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết và trả lời kết quả xử lý phản ảnh hiện trường quá hạn kéo dài, Đại học Huế xin trả lời như sau:

1/ Về việc tái định cư cho người dân ở trong khu tập thể số 03 Lê Lợi:

- Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Đại học Huế có Công văn số 1199/ĐHH-VP về việc thông báo hiện trạng khu tập thể số 03 Lê Lợi của Đại học Huế gửi cho các hộ gia đình đang ở tại khu tập thể nêu trên. Công văn nêu rõ: “ Hiện Đại học Huế không có nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp và dự án để bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Vì vậy, các hộ gia đình có nhu cầu đất tái định cư hoặc căn hộ chung cư, đăng ký (qua Văn phòng trước ngày 20/8/2020) để Đại học Huế có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét”. Hiện có 07 hộ nộp đơn xin cấp đất tái định cư với cam kết không yêu cầu hỗ trợ kinh phí bồi thường và 02 hộ xin cấp đất tái định cư nhưng yêu cầu hỗ trợ kinh phí bồi thường. Đại học Huế đã có Công văn số 1533/ĐHH-CV ngày 02 tháng 10 năm 2020 gửi UBND tỉnh xem xét và quyết định.

- Về bố trí khu tái định cư: Khu tái định cư T20A Đại học Huế, số 98 Triệu Quang Phục (còn 8 lô), khu tái định cư 39 lô tại phường An Cựu (còn 04 lô) và khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế tại phường An Tây.

2/ Về điện chiếu sáng ở khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế (2,32 ha):

Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế đang trong giai đoạn điều chỉnh dự án và thi công chưa hoàn thiện để bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Xí nghiệp điện chiếu sáng nên chưa có điện chiếu sáng. Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Đại học Huế có Công văn số 1205/ĐHH-VP về việc điện chiếu sáng ở khu tái định cư phục vụ giải tỏa Đại học Huế (2,32 ha) gửi cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Xí nghiệp điện chiếu sáng để xin lắp điện chiếu sáng cho khu vực nêu trên nhưng đến nay chưa có văn bản phản hồi. Khi có văn bản phản hồi, Đại học Huế

sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Xí nghiệp điện chiếu sáng để có phương án lắp điện chiếu sáng cho khu vực.

Về phản ánh nắp hố ga: Nắp hố ga đã được thi công nhưng do người dân đập để lấy sắt. Hiện công trình đang xin điều chỉnh dự án, Đại học Huế sẽ thi công hoàn chỉnh khi có quyết định điều chỉnh dự án.

3/ Về phản ánh đường Tôn Thất Bật, phường An Tây, thành phố Huế xuống cấp nghiêm trọng: Về vấn đề này Đại học Huế có ý kiến như sau: đường Tôn Thất Bật không thuộc phạm vi quản lý của Đại học Huế.

4/ Về phản ánh rác thải ở tổ 21 phường An Cựu:

Do các hộ dân sống trong khu vực tổ 21 và các hộ dân ở vùng lân cận đã đổ rác thải trong khu quy hoạch Đại học Huế ở Trường Bia với khối lượng lớn. Để di chuyển số rác thải này cần phải có kinh phí khá lớn nhưng Đại học Huế chưa có kinh phí để thực hiện. Hiện Đại học Huế đang chuẩn bị thi công Hạ tầng Trường Đại học Nghệ thuật và hàng rào ở tuyến đường Hồ Đắc Di (đoạn đối diện với Trường Đại học Kinh tế) để cải thiện cảnh quan và chống đổ rác thải.

Mặt khác, hàng năm (từ năm 2007) Đại học Huế có hợp đồng với UBND phường An Cựu và phường An Tây để chống lấn và chống đổ rác thải tại khu quy hoạch Trường Bia nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Đại học Huế xin đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành liên quan và địa phương có biện pháp với các hộ dân cư để chấm dứt tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định.

Đại học Huế trả lời và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND thành phố Huế (để phối hợp);
- Giám đốc Đại học Huế (để báo cáo);
- Lưu: VT.LVM.

